

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้จัดเตรียมข้อกำหนด เงื่อนไข การเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดเตรียมนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ <https://www.kpi.co.th/kpi/terms> รวมถึงจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงดำเนินการและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่านอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บริษัทขอเรียนว่า บริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน หรือตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับหรือยกเลิกการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านพบว่า ข้อมูลของท่านถูกนำไปใช้นอกเหนือหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอม การเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (KPI Contact Center) 0 2624 1111 E-mail: dpo@kpi.co.th

ท้ายนี้ บริษัทขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิของทุกท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายได้กำหนดทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สแกนเพื่อดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล